



แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนกุมภาพันธ์ 2548 (ฉบับที่ 4/2548)

จัดทำโดย ส่วนวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

(<http://www.bot.or.th>)

เดือนกุมภาพันธ์ 2548 เศรษฐกิจภาคเหนือโดยรวมยังขยายตัว โดยการใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง แต่การลงทุนโดยเฉพาะการก่อสร้างเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน ประกอบกับรายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นตามราคาพืชสำคัญ อย่างไรก็ตามการผลิตเพื่อการส่งออกลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนตามการชะลอตัวของอุปสงค์จากต่างประเทศ สำหรับภาคบริการขยายตัวจากการจัดงานเทศกาล ระดับราคาทั่วไปเร่งตัวขึ้น เงินฝากและสินเชื่อสูงกว่าระยะเดียวกันปีก่อน

รายละเอียดของแต่ละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้

1. ภาคเกษตร ผลผลิตพืชสำคัญได้รับผลกระทบจากภาวะแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วงและหมดเร็วกว่าปกติ โดยลดลงร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน ตามผลผลิตของอ้อยโรงงานและข้าวนาปรังที่ลดลงร้อยละ 2.0 และ 17.0 ขณะที่ผลผลิตหอมแดงและหอมหัวใหญ่ลดลงร้อยละ 3.7 และ 32.6 ตามเนื้อที่เพาะปลูกที่ลดลงเนื่องจากราคาในปีก่อนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ เกษตรกรจึงหันไปปลูกพืชอื่นทดแทน อย่างไรก็ตาม ราคาพืชผลหลักเฉลี่ยสูงขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 18.7 สามารถชดเชยผลผลิตที่ลดลงได้บ้าง โดยราคาอ้อยโรงงานสูงขึ้นร้อยละ 35.9 ตามราคาอ้อยขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น มันสำปะหลังสดคละราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 95.9 เนื่องจากความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น และข้าวเปลือกเจ้านาปรังความชื้น 14-15 % มีราคาสูงขึ้นตามราคาตลาดโลกประกอบกับผลของมาตรการรัฐบาล ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรจากการจำหน่ายพืชผลหลักเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 16.8

2. ภาคอุตสาหกรรม ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน โดยการผลิตและส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านด่านศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลดลงร้อยละ 7.4 ต่อเนื่องจากเดือนก่อนเหลือ 118.2 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ตามการชะลอตัวของอุปสงค์จากต่างประเทศ สินค้าที่ลดลงมาก ได้แก่ เครื่องตัดต่อวงจรไฟฟ้า ทรานส์ฟอร์มเมอร์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา สำหรับผลผลิตน้ำตาลลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.8 เหลือ 467.4 พันเมตริกตัน เนื่องจากปริมาณอ้อยเข้าโรงงานลดลง ผลผลิตหมวดวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นตามความต้องการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของครัวเรือนเพื่ออยู่อาศัยเองและโครงการก่อสร้างของภาครัฐรวมทั้งการเร่งรัดดำเนินการเพราะคาดว่าจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมัน

3. ภาคบริการ ภาวะท่องเที่ยวขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนเล็กน้อย จากการจัดกิจกรรมและมีแพ็คเกจต่างๆ ร่วมกันของภาครัฐและเอกชนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในภาคเหนือตอนบน นอกจากนี้ยังได้ประโยชน์จากนักท่องเที่ยวบางส่วนเปลี่ยนการท่องเที่ยวในภาคใต้มาภาคเหนือแทนจากสถานการณ์ความไม่สงบของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมภาคบริการที่สำคัญ ได้แก่ จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 14.7 โดยเพิ่มขึ้นมากที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่และเชียงใหม่ ร้อยละ 31.1 และร้อยละ 15.4 ตามลำดับ ด้านอัตราการเข้าพักของโรงแรมเฉลี่ยร้อยละ 68.2 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 67.9 เดือนเดียวกันปีก่อน และราคาห้องพักเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 จากการปรับปรุงห้องพักและเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ตามยอดจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโรงแรมและภัตตาคารลดลงร้อยละ 15.7 จากระยะเดียวกันปีก่อน

4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน อยู่ในเกณฑ์ชะลอตัว กิจกรรมด้านการใช้จ่ายที่สำคัญได้แก่ ยอดจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทการขายส่งและขายปลีกเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 2.1 ชะลอลงเมื่อเทียบกับร้อยละ 10.2 เดือนก่อน ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 ชะลอลงเมื่อเทียบกับร้อยละ 15.6 เดือนก่อน แต่ยอดจดทะเบียนรถยนต์ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 0.9 ตามการลดลงของปริมาณการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เชิงพาณิชย์ที่ลดลงร้อยละ 7.6 ขณะที่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขยายตัวร้อยละ 9.5

5. การลงทุนภาคเอกชน การลงทุนเพื่อการก่อสร้างขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของครัวเรือนในอำเภอรอบนอกเพื่อสร้างอยู่อาศัยเอง สำหรับพื้นที่ก่อสร้างรับอนุญาตในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 39.8 ตามการก่อสร้างประเภทพาณิชย์กรรม บริการ และขนส่ง ค่าธรรมเนียมขายและขายฝากที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 จากปีก่อน สำหรับความสนใจลงทุนเพื่อการผลิตปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก BOI ที่เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 15.9 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่ลดลงร้อยละ 63.4

6. การค้าต่างประเทศ มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 5.7 เป็น 179.7 ล้านดอลลาร์ สรอ. ชะลอลงจากเดือนก่อนโดยการส่งออกผ่านด่านชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.2 เป็น 51.1 ล้านดอลลาร์ สรอ. ทั้งนี้การส่งออกไปพม่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.5 เป็น 43.4 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากการค้าที่ด่านแม่สอดเป็นสำคัญ แต่ด่านแม่สอดลดลงเพราะอยู่ในช่วงพม่าทำการจัดระเบียบการค้าชายแดนที่ด่านท่าขี้เหล็ก การส่งออกไปลาวเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.1 เป็น 2.2 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากการส่งออกยางแผ่นรมควัน ส่วนการส่งออกไปจีนตอนใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.7 เป็น 5.5 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าเกษตร แต่การส่งออกผ่านด่านนิคมฯ ลดลงร้อยละ 7.4 เหลือ 118.2 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากประเภทเครื่องตัดต่อวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา ทรานส์ฟอร์มเมอร์และมอเตอร์ ส่วนการส่งออกเครื่องจักรและเครื่องจักรกลสูงขึ้นกว่าเท่าตัว เนื่องจากมีการนำเครื่องจักรเก่าไปผลิตที่ประเทศจีน ขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.9 จากการส่งออกไปยังญี่ปุ่นและสิงคโปร์

มูลค่าการนำเข้าลดลงร้อยละ 11.8 เหลือ 97.8 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากการนำเข้าผ่านด่านนิคมฯ ภาคเหนือลดลงร้อยละ 12.1 เหลือ 91.2 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามการลดลงของการนำเข้าสินค้าทุนประเภทเครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องจักรกลและแผงวงจรไฟฟ้า ส่วนการนำเข้าผ่านด่านชายแดนลดลงร้อยละ 12.0 เหลือ 5.1 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามการนำเข้าจากพม่าที่ลดลงร้อยละ 10.5 เหลือ 3.2 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยเฉพาะการนำเข้าผ่านด่านแม่สอดลดลงมาก ส่วนการนำเข้าจากลาวลดลงร้อยละ 13.8 เหลือ 1.1 ล้านดอลลาร์ สรอ. และการนำเข้าจากจีนตอนใต้ลดลงร้อยละ 15.4 เป็น 0.8 เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงมากทำให้พ่อค้าเปลี่ยนเส้นทางขนส่งสินค้า สำหรับดุลการค้าเกินดุล 81.8 ล้านดอลลาร์ สรอ. เทียบกับเกินดุล 58.9 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในระยะเดียวกันปีก่อน

7. ระดับราคา ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 2.8 เร่งตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 สูงกว่าหมวดอื่นๆ ตามการเพิ่มขึ้นของราคาเนื้อสัตว์ ไข่ และผักผลไม้ ส่วนราคาหมวดอื่นที่มีโชอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ตามการสูงขึ้นของราคาน้ำมันเบนซิน สำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 0.7 ใกล้เคียงกับเดือนก่อน

8. การจ้างงาน *ภาวะการทำงาน* จากข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติเดือนมกราคม 2548 ภาคเหนือมีกำลังแรงงานรวม 6.7 ล้านคน เป็นผู้มีงานทำ 6.4 ล้านคน หรือเท่ากับร้อยละ 95.2 ของกำลังแรงงานรวม ซึ่งใกล้เคียงกับระยะเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 95.1 หนึ่งเนื่องจากเดือนนี้เข้าสู่ช่วงนอกฤดูเกษตร สัดส่วนผู้มีงานทำต่อกำลังแรงงานจึงน้อยกว่าเดือนก่อนที่สูงถึงร้อยละ 98.3 สำหรับอัตราการว่างงานลดลงเหลือร้อยละ 3.7 ของกำลังแรงงานรวมต่ำกว่าร้อยละ 4.0 ระยะเดียวกันปีก่อน

ภาวะตลาดแรงงาน จากข้อมูลของกรมการจัดหางานเดือนมกราคม 2548 ภาคเหนือมีตำแหน่งงานว่าง 17,017 อัตรา เพิ่มขึ้นร้อยละ 192.7 จากเดือนเดียวกันปีก่อน โดยมีความต้องการแรงงานมากในจังหวัด น่าน เชียงใหม่ และลำปาง ซึ่งสาขาอุตสาหกรรมการผลิตมีความต้องการจ้างงานมากที่สุด ด้านผู้สมัครงาน มีจำนวน 5,102 คน สูงกว่าเดือนเดียวกันปีก่อนร้อยละ 77.1 ตามความต้องการทำงานมากในจังหวัดลำพูน เชียงราย และเชียงใหม่ ขณะที่การบรรจุเข้าทำงาน มีจำนวน 2,174 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 111.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการบรรจุงานมากที่จังหวัดสุโขทัย เชียงราย และลำพูน โดยการบรรจุงานคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.6 ของผู้สมัครงาน สูงกว่าร้อยละ 35.6 ในปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษาและมีอายุระหว่าง 18-24 ปี

9. การเงิน เงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2548 มียอดคงค้าง 302,240 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 จากระยะเดียวกันปีก่อน เนื่องจากการเร่งระดมเงินฝาก เงินฝากของส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และรัฐวิสาหกิจ ประกอบกับมีเงินโอนเพื่อชำระค่าที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่มาฝากพักไว้ โดยเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ เชียงราย กำแพงเพชร และอุดรดิตถ์ ส่วนเงินให้สินเชื่อมียอดคงค้าง 216,461 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 7.5 เร่งตัวจากเดือนก่อน จากสินเชื่อของสถาบันการเงินอื่นๆ ที่นำมาควมรวมกับธนาคารพาณิชย์ และส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้นจากสินเชื่อที่ให้กับชาวไร่อ้อยในจังหวัดกำแพงเพชร นอกจากนี้ยังเพิ่มขึ้นจากสินเชื่อส่วนบุคคล โดยสินเชื่อเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เพชรบูรณ์ ลำปาง เชียงใหม่ และพิษณุโลก สำหรับสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ระดับร้อยละ 71.6 สูงกว่าร้อยละ 70.6 ระยะเดียวกันปีก่อน

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

1 เมษายน 2548

ข้อมูลเพิ่มเติม : คุณทวีศักดิ์ ใจคำสืบ

โทร 0 5393-1162

Email: thaveesc@bot.or.th